





# สรุปข่าว สร.


ประจำวัน

23 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p>	
<p><b>คนไทยห่างไกล NCDs</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, ch3plus, newtv, prd., thailandplus, topnews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รวม.สธ. เดินหน้านโยบาย “คนไทยห่างไกล NCDs” อีก 16 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก มุ่งให้ อสม.เป็นแนวหน้าชวนประชาชนเรียนรู้และปรับพฤติกรรมกรกินแบบนับคาร์บ ลดความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในผู้ป่วยรายเก่า และลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ พร้อมเผย ผลการดำเนินโครงการผ่านมา 6 เขตฯ 38 จังหวัด ประชาชนร่วมเรียนรู้นับคาร์บแล้วกว่า 640,000 คน</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>เปิดศูนย์ MRI</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, prd., thailandplus, thaigov)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รวม.สธ. เปิดศูนย์ตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI รพ.ชลบุรี โดยเป็นการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPP ให้บริการด้วยเครื่อง MRI เทคโนโลยีสูง ขนาด 3 Tesla และ 1.5 Tesla ความละเอียดสูง ประสิทธิภาพแม่นยำ ลดเวลาตรวจลง 25-30% ลดเวลารอคอยจาก 2 สัปดาห์ เหลือไม่เกิน 48 ชั่วโมง พร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการกลางเดือนธันวาคมนี้</p>	
<p><b>ลงพื้นที่ตรวจโรงงานใช้สารเสพติด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv, thailandplus)</p> <p>- นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีรัตน์ ผช.รมต.ประจำ สธ. นำคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจโรงงานที่มีการใช้สารอะซิติก แอนไฮไดรต์ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ป้องกันการใช้ออกฤทธิ์ประสงค์ในภาคอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานในพื้นที่ จ.ลพบุรี และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง พบว่าบริษัทมีการดำเนินการครบถ้วนเหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้บริษัทฯ เก็บประวัติเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว และเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยบริเวณถังเก็บน้ำยา พร้อมเน้นย้ำให้เฝ้าระวังปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของสารเคมี</p>	
<p><b>สธ.แจ้งการขอกำหนดสายงานเพิ่ม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ภูเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่อง “การขอกำหนดสายงานเพิ่มเติมเพื่อเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” ส่งถึงอธิบดีกรมทุกกรม และเลขาธิการ อย. ขอให้ส่วนราชการพิจารณาว่า มีสายงานใดที่เห็นควรเสนอ ก.พ. พิจารณากำหนดเพิ่มเติมให้แจ้งข้อมูลส่ง สป.สธ. ภายในวันที่ 25 พ.ย. 2567 เพื่อเสนอ ก.พ. พิจารณาต่อไป</p>	
<p><b>โรคไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, mcot, TNN)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในเขตซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ว่า ขณะนี้พบการระบาดมากในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน โดยสถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้พบสายพันธุ์ A(H3N2) ชนิด A(H1N1) pdm09 และชนิด B (Victoria Lineage) เป็นสาเหตุของการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับในประเทศไทย 1 ม.ค. 67 - ปัจจุบัน พบสายพันธุ์ A(H1N1) มากที่สุด 54.02 % แต่ไม่พบยีนที่บ่งชี้การดื้อยา ปัจจุบันสถานการณ์ยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>โรคอ้วน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคอ้วน เป็น 1 ในกลุ่มโรค NCDs ที่ชักนำไปสู่โรคอื่น ๆ ที่รักษาได้ยากและส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ปัจจุบันมีผู้ป่วยมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและละเลยสุขภาพตนเองทำให้เกิดการสะสมของไขมัน ประเทศไทยเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค NCDs สูงกว่า 62,138 ล้านบาท และมีผู้เสียชีวิตปีละกว่า 400,000 ราย</p> <p>- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี เผยว่า ปัจจุบัน รพ.ราชวิถี มีคลินิกโรคอ้วนและเมแทบอลิซึม ดำเนินการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่การคัดกรอง การผ่าตัด และการติดตามผลอย่างใกล้ชิด ด้วยมาตรฐานการรักษาที่เหมาะสม ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดลดน้ำหนักก็มีผลลัพธ์ดี</p>	-
<p><b>ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. พร้อมด้วยสมาคมเครื่องมือแพทย์ ADVAMED โดยผู้แทนสมาคมฯ ร่วมหารือแนวทางในการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ และระบบคุณภาพการผลิตของเครื่องมือแพทย์ให้ทันต่อเทคโนโลยี โดยเน้นประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ</p>	-
<p><b>พบยาเมลาโทนินในกัมมี่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, pptvhd, topnews, ch7)</p> <p>- ออย. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “แคล แมก กัมมี่” ระบุเป็นกัมมี่ช่วยนอนหลับ นำเข้าและจำหน่ายโดย บจก.ไวท์แลป เอสเซนเชียลส์ พบยาแผนปัจจุบันเมลาโทนิน ซึ่งเป็นยาอันตราย เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด</p>	-
<p><b>รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตล 2567</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ejan, changmainews)</p> <p>- ศ.นพ.อภิชาติ อัครวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และคกก.มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตล แดง ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตล ครั้งที่ 33 ประจำปี 2567 ได้แก่ <b>1. ศ.ดร.โทนี ฮันเตอร์</b> นักวิจัยสถาบันซอลักเพื่อการศึกษาชีววิทยา สหรัฐฯ ได้รับรางวัลในสาขาการแพทย์ จากผลงานการค้นพบเอนไซม์ ไทโรซีนไคนเนส และกระบวนการฟอสโฟรีเลชัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งสัญญาณภายในเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการทำงานของเซลล์ รวมถึงการเปลี่ยนเซลล์ปกติเป็นเซลล์มะเร็ง ผลงานนี้นำไปสู่การพัฒนายาแบบมุ่งเป้าสำหรับรักษามะเร็ง และ <b>2. ศ.โจนาธาน พี. เชฟเพิร์ต</b> ศ.เกียรติคุณ สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สหราชอาณาจักร ได้รับรางวัลในสาขาการสาธารณสุข จากการพัฒนาระบบคาร์ดิฟโมเดล เพื่อป้องกันเหตุความรุนแรง ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างรพ.และตำรวจ ลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิต ผลงานนี้ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉินและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์</p>	-
<p><b>ยาถ่ายพยาธิ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอบอก</p> <p>- นายรัชชพงศ์ ดำรงพิงคสกุล รก.ผอ.สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ กรมอนามัย เผยถึงความจำเป็นในการกินยาถ่ายพยาธิ ว่า ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม เพราะความเสี่ยงของแต่ละคนแตกต่างกัน คนที่กินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ บ่อย จะมีความเสี่ยงเยอะ หรือพฤติกรรมที่เสี่ยงได้รับพยาธิเข้าสู่ร่างกาย เช่น เด็กที่เล่นตามพื้น บางคนได้รับพยาธิจากสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ พยาธิบางชนิดกินยาถ่ายพยาธิก็ออกหมด บางชนิดก็ไม่ออก อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความเสี่ยงก็สามารถกินยาถ่ายพยาธิได้</p>	-
<p><b>ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ช่วงฤดูหนาว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นพ.อภิชาติ สิริกุลจิรา ผอ.รพ.สงฆ์ เผยว่า ช่วงอากาศหนาวอาจทำให้พระภิกษุสามเณรเกิดอาพาธได้ง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ จึงขอแนะนำพระภิกษุสามเณรรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอด้วยการสวมเสื้อกันหนาว หมวกไหมพรม หมั่นล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทั้งก่อนและหลังฉันภัตตาหาร ฉันภัตตาหารครบ 5 หมู่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน หากผิวหนังแห้งหรือลอกแนะนำให้ทาครีมเพื่อความชุ่มชื้น และเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p>สื่อที่น่าสนใจ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ธีรพจน์ พิภน้อย นพ.สสจ.กาญจนบุรี เผยว่า สธ. ได้ให้ความสำคัญและสนใจเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ของ จ.กาญจนบุรี ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง อบจ. และ สสจ. หลังจากที่มีการถ่ายโอน รพ.สต. ให้ อบจ. เพื่อที่จะศึกษาและให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่น ๆ ได้เห็นแนวทางการบริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็นอีกรูปแบบที่ให้ อบจ. และ สสจ. ทั่วประเทศได้นำไปปรับใช้ตาม</p>	-
<p> <b>ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</b></p>	
-	-